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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 

ของ 

บริษัท สตาร สิทธิ โซลูช่ัน จำกัด (มหาชน) 

วันเวลาและสถานท่ีประชุม 

ประชุมเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ดวยวิธีผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น. 

 นางสาว นารถลดา เลิศวรญาณ เลขานุการบริษัท ไดรับมอบหมายจาก ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู 

ประธานกรรมการบริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใหเปนผูดำเนินการประชุม (“ผูดำเนินการ

ประชุม”) ไดกลาวตอนรับผูถือหุนและผู รับมอบฉันทะ และแจงตอที ่ประชุมสามัญผูถือหุ น ประจำป 2565        

(“ที่ประชุม”) วาในขณะนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและดวยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย โดย

นับรวมจำนวนหุนทั้งสิ้น 274,738,059 หุน คิดเปนรอยละ 80.5896  ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมดของ

บริษัทจำนวน 340,909,972 หุน เปนอันครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ขอท่ี 34  

ทั้งนี้ ภายหลังจากเปดประชุมไปแลว มีผู ถือหุนและผูรับมอบเพิ่มข้ึน จำนวน 1 ราย เขารวมประชุม

เพิ่มเติมโดยนับรวมจำนวนหุนทั้งสิ้น 1,348,000 หุน คิดเปนรอยละ 80.9850 รวมมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวย

ตนเองและดวยการมอบฉันทะจำนวนท้ังสิ้น 34 ราย 

 จากนั้น ผูดำเนินการประชุมไดกลาวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารของบริษัท และผูเขารวม

ประชุมทานอ่ืน ๆ ท่ีจะทำหนาท่ีตอบขอซักถามของผูทานผูถือหุน โดยมีรายนามดังตอไปนี้ 

กรรมการท่ีเขารวมประชุม จำนวน 6 ทาน 

1. ผศ.ดร.พัทธนันท   เพชรเชิดชู  ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

2. พลตำรวจตรีหญิง ดร.จิรารักษ  สิทธิพันธุ  กรรมการท่ีไมมีสวนรวมในการบริหาร 

3. พลเอก ธนสร    ปองอาณา  กรรมการท่ีไมมีสวนรวมในการบริหาร 

4. นายธนกฤต   อัจฉริยะสมบัติ  กรรมการ  

5. ผศ.ดร.ศิริเดช   คำสุพรหม  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

6. ดร.เปรมวดี   ฟองศิริ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

และมีกรรมการลาประชุม จำนวน 1 ทาน ไดแก  

นาย จันทอน    สิดทิไซ   กรรมการ 

ผูดำเนินไดกลาวแนะนำผูเขารวมประชุมทานอ่ืน ดังนี้ 
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1. ผูสอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จำกัด  

นายบุญเลิศ  แกวพันธุพฤกษ   เขาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ดวย User ID: STARBPR01 

2. ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อินไซท ลีกัล จำกัด ไดแก 

      นางสาว กมลชนก ลีลารัตนกุล  เขาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ดวย User ID: STARLaw002 

3. กรรมการบริหาร ท่ีเขารวมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 3 ทาน ไดแก  

1. ผศ.ดร.พงศพัฒน     จิตตานุรักษ    กรรมการบริหารและรักษาการประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

2. นายธนกฤต          อัจฉริยะสมบัติ  กรรมการบริหาร  

3. นายณัฐพงศ          ตังเดชะหิรัญ   กรรมการบริหาร ซ่ึงเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

                                      ดวย User ID: STARExcom 

4. รักษาการประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงิน: นายสุรชัช ล้ำเลิศธรรม 

จากนั้น ผูดำเนินการประชุมไดแถลงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวา การประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 

2565 นี้ มีวาระการประชุมทั ้งหมด 8 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมที ่ไดสงใหแก 

ผูถือหุนเพื่อศึกษาขอมูลลวงหนากอนการประชุม ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 นี้ บริษัทได

มอบหมายใหบริษัท โคโนวานซ จำกัด ซึ่งเปนผูใหบริการที่สอดคลองตามขอกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือ สพธอ. เปนผู ดำเนินการนับคะแนนในการประชุมผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสในครั้งนี้ โดยผูดำเนินการประชุมไดชี้แจงใหทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุม ขั้นตอน วิธีปฏิบัตใิน

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแตละวาระเพ่ือใหผูถือหุนรับทราบกอนเขาสูการ

ประชุม ดังนี้ 

1. การประช ุมจะดำเนินไปตามลำดับวาระการประช ุมที ่ปรากฏในหนังส ือบอกกลาวเช ิญประชุม  

โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้เปนการลงมติแบบเปดเผยไมใชการลงมติแบบลับ 

2. เม่ือเสร็จจากการประมวลผลคะแนนโดยระบบแลว ผูดำเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนและ

สรุปผลการลงมติในเรื่องดังกลาวใหที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับไดจะเปนคะแนนเสียงที่รวม

คะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแตละวาระจะใชจำนวน

หุนของผูเขารวมประชุมลาสุดในวาระนั้นๆ สำหรับผูถือหุนที่ออกจากหองประชุมหรือขาดการติดตอจาก

ระบบในวาระใด ระบบจะยังคงนับทานเปนองคประชุมอยู 

3. เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 36 กำหนดให “ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่ง

หุน” 

การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1,3,4,5 และ 7 จะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวน

เสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กลาวคือ การนับคะแนนของผูถือหุนในวาระ

ดังกลาวจะไมนับผูท่ีงดออกเสียเปนฐานในการนับคะแนน 
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สวนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระท่ี 6 ซ่ึงจะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ

จำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะนับคะแนนเสียง “เห็นดวย” 

“ไมเห็นดวย” และ “งดออกเสียง” เปนฐานในการนับคะแนนเสียง 

สำหรับวาระท่ี 2 เปนวาระแจงเพ่ือทราบ ผูถือหุนจึงไมตองออกเสียงลงคะแนน 

4. ทานผูถือหุนสามารถดูขอมูลการลงทะเบียนเวลาเปดและปดการประชุมซึ่งสามารถทำไดโดยการกดองค

ประชุมที่แถบแสดงสถานะการประชุม หรือ กดปุมสัญลักษณคนที่มีเครื่องหมายถูก จะมีหนาตางใหม

ปรากฏข้ึนมา ซ่ึงสามารถใชดูขอมูลการลงทะเบียนไดหลังจากท่ีบริษัทฯ ทำการสรุปผลการลงทะเบียนเวลา

เปดประชุม และ สรุปผลการลงทะเบียนเวลาปดประชุมบนระบบแลว (ไฟเปดประชุมและปดประชุมจะ

แสดงเปนสีฟา) 

5. สำหรับวิธีการลงคะแนนและการดูผลการลงคะแนนในแตละวาระนั้น บริษัทจะเปดใหมีการลงคะแนนและ

สรุปผลท่ีละวาระ โดยวิธีการลงคะแนนเปนดังนี้  
 

กรณีเห็นดวยกับวาระใด ทานไมตองลงคะแนนในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนของทานเปนเห็นดวย ใน

ตอนสรุปผล 
 

สวนกรณีไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ในวาระใดใหทานเลือกลงคะแนนตามตัวเลือกในวาระนั้น ระบบจะ

นับคะแนนตามท่ีทานไดเลือกลงคะแนนไวตอนสรุปผล 

6. หากตองการแกไขการลงคะแนน ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ท่ีทำไปแลว ตองทำกอนท่ีวาระจะปด (หาก

วาระปดแลวจะไมสามารถทำการแกไขการลงคะแนนได) สามารถทำไดโดยการ กดไปที่ขอความลงคะแนน

แลว (ที่แถบสถานการณประชุม)   จะพบกับหนาตางที่เคยลงคะแนนไปแลว ให กดปุมแกไข จะมีขอความ

เตือน เรื่องการลบคะแนนท่ีลงไวของวาระนั้น หากยืนยันการแกไขให กดปุมใช หากไมตองการแกไข ใหกด

ปุมไมใช 

7. จะมีขอความแจง เมื่อการลบการลงคะแนนกอนหนาสำเร็จ หลังจากทำการลบการลงคะแนน ไมเห็นดวย 

หรือ งดออกเสียง ที่ทำไวกอนหนาออก ทานสามารถเลือกลงคะแนน ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ไดใหม 

หรือ หากทานตองการลงคะแนนเปน เห็นดวย กับวาระนี้ สามารถปดหนาตางออกมาไดทันที ระบบจะถือ

วาทานไมไดเลือกลงคะแนน ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง (หมายถึงทานเลือกเปลี่ยนเปนเห็นดวยกับวาระ

นี้) เม่ือบริษัทปดการลงคะแนนของวาระและทำการประมวลผลคะแนน ทานจะเห็นคำวา ผลคะแนน ท่ีแถบ

แสดงสถานการณประชุม  เมื่อกดไปที่ ผลคะแนน ของวาระจะมีหนาตางแสดงรายละเอียดผลคะแนนใน

วาระนั้น 

8. การลงคะแนนจะดำเนินไปแตละวาระและสรุปผลแตละวาระ จนครบทุกวาระซึ่งสามารถดูสรุปผลคะแนน

ไดในทุกวาระ 
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9. การตรวจสอบการลงคะแนน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสของการประมวลผลคะแนน สำหรับวาระท่ีประมวลผล

เสร็จแลว ระบบสามารถใหทานตรวจสอบการลงคะแนนของทานที่ระบบนำไปประมวลผลคะแนนในแตละ

วาระ ซ่ึงทานตรวจสอบไดโดย กดปุมรูปกราฟ  จะพบหนาตางรายการลงคะแนนเทานั้น  

10. การพูดเพ่ือสอบถามในแตละวาระ บริษัทจะเปดใหทานไดทำการพูดหรือซักถามในแตละวาระ โดยทานตอง 

กดปุมยกมือ ในชวงท่ีบริษัทเปดใหยกมือเทานั้น  

11. หากทานกดปุมยกมือผิด โดยไมไดตองการพูดหรือซักถาม สามารถกดปุมหยุดยกมือ (ปุมตำแหนงเดิม) ได

เชนกัน  

12. กรณีท่ียืนยันวากดปุมยกมือเพ่ือตองการพูดหรือซักถาม ใหรอทางบริษัทเรียกทานตามลำดับการยกมือ โดย

สามารถดูลำดับการยกมือไดจากปุมตัวเลข (ดานขางปุมยกมือ)    

13. เมื่อถึงลำดับของทาน บริษัทจะสงไมโครโฟนในระบบใหทาน ทำใหปุมการใชไมคของทานจะแสดงเปนสี

เขียว และ ถาทานมีกลองภาพจากกลองของทานจะปรากฏข้ึนในหองประชุม 

14. สำหรับการออกจากหองประชุม มี 2 ประเภท คือ 1. แบบที่ทานยังเปนองคประชุม และ 2. แบบที่ทาน

ยืนยันออกจากองคประชุมถาวร 

1. การออกจากหองประชุมแบบที่ทานยังเปนองคประชุม เชน การเชื่อมตอของทานขัดของ โดยทาน

สามารถเชื่อมตอกลับเขาประชุมไดใหม และ สามารถลงคะแนนในวาระท่ีเหลือได (วาระท่ียังไมประมวลผล) 

และการออกจากหองประชุมดวยตัวทานเองโดยการปดออกจากหองประชุมแบบปกติ โดยทานที่มีความ

ประสงคที ่จะยังเปนองคประชุม โดยทานสามารถเชื ่อมตอกลับเขาหองประชุมไดใหม และ สามารถ

ลงคะแนนในวาระที่เหลือได (วาระที่ยังไมไดประมวลผล) ทำไดโดย กดปุมหนาตางหองประชุม เลือก

เครื่องหมายกากบาท   (ดานบนขวาของหนาตางหองประชุม) หรือกดปุมเมนูหอง (ดานบนซายของหนาตาง

หองประชุม) และเลือกออกจากหองประชุม 
 

2.การออกจากหองประชุมแบบที่ทานยืนยันออกจากองคประชุมถาวรจะไมนับทานเปนองคประชุม โดย 

ทานจะไมสามารถเชื่อมตอกลับเขาหองประชุมไดอีกเลย และ ไมสามารถลงคะแนนในวาระที่เหลือไดอีก

ดวย ทำไดโดย กดปุมเมนูหอง (ดานบนซายของหนาตางหองประชุม) และ เลือกออกจากองคประชุมถาวร 

ตามภาพท่ีปรากฏบนหนาจอ และจะมีขอความยืนยันการออกจากหองประชุมแบบถาวร และแสดงเง่ือนไข

การประมวลภาพคะแนน 

ตอมา ผูดำเนินการประชุมไดกลาวเรียนเชิญ ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู ประธานกรรมการในฐานะ

ประธานท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) กลาวเปดการประชุม 

ประธานฯ ไดกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 ของบริษัทและกลาวขอบคุณผูถือหุนทุก

ทานที่ไดสละเวลามารวมประชุมกัน จากนั้น ประธานฯ ไดมอบหมายใหผูดำเนินการประชุมทำหนาที่ดำเนินการ

ประชุมตอไปตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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วาระท่ี 1 พ ิจารณาร ับรองรายงานการประช ุมวิสาม ัญผ ู  ถ ือห ุ น  คร ั ้ งท ี ่  2/2564 เม ื ่ อว ัน ท่ี   

  29 ธันวาคม 2564 

ผูดำเนินการประชุมชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 

ธันวาคม 2564 โดยไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามระยะเวลาท่ี

กฎหมายกำหนดเปนที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแนบสำเนารายงานการประชุมพรอมกับหนังสือบอกกลาว

เชิญประชุมครั้งนี้ เพ่ือใหทานผูถือหุนไดศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมดังกลาว  
 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2564 ไดบันทึกไว

ถูกตองตรงตามความเปนจริง จึงเห็นควรใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ดังกลาว ท่ีคณะกรรมการบริษัทไดนำเสนอ 
 

ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผูถือหุนทานใดซักถาม

หรือแสดงความเห็น แตไมปรากฏวามีผูถือหุนทานใดขอแกไขรายงานการประชุมหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึง

เสนอใหที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก

ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 

ธันวาคม 2564 ดวยคะแนนเสียงท้ังหมดขางมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

ผูถือหุน จำนวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย       266,438,059 100.00 

ไมเห็นดวย 0 00.00 

งดออกเสียง 9,648,000 -* 

รวม 276,086,059 100.00 

*ไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

ในขณะที่ประชุมวาระนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีก  1 ราย จึงทำใหมีผูถือหุนมาเขา

ร  วมประช ุ มท ั ้ ง ด  ว ยตน เองและโดยการร ั บมอบฉ ันทะจำนวน  34 ราย  น ับ เป  นจำนวนห ุ  น ได                                        

หุน จากจำนวนหุนท่ีจำหนายไดแลวท้ังหมด 276,086,059 หุน คิดเปนรอยละ 80.9850 ของจำนวนหุนท่ีจำหนาย

ไดแลวท้ังหมด ซ่ึงไดรวมผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมเพ่ิมข้ึนในการนับคะแนนในวาระนี้แลว 
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วาระท่ี 2 รับทราบแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท  

 ผูดำเนินการประชุมชี้แจงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการบริษัทไดสรุปผลการดำเนินงานท่ีผานมา และการ

เปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญของบริษัทซ่ึงเกิดข้ึนในรอบป 2564 ไวในรายงานประจำป 2564 ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุนพรอม

หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2) ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code)  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดำเนินงานของ

บริษัทฯ และบริษัทยอย ซ่ึงเกิดข้ึนในรอบป 2564 และแผนงานป 2565 โดยไมตองมีการลงมติ 

จากนั้น ผูดำเนินการประชุมไดเรียนเชิญกรรมการบริหาร ประกอบดวย ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ 

รักษาการประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ และนายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ ซ่ึงเขารวมประชุม

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ดวย User: STARExcom ชี้แจงผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินธุรกิจบริษัทใหผู ถือ

หุนทราบ ดังนี้  
 

ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

ดังนี้  

• ผลการดำเนินงานประจำป 2564  

ในปที่ผานมาผลประกอบการอาจยังไมชัดเจน หากพิจารณาตามงบการเงินรวมของบริษัท จะพบวา

สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา หนี้สินลดลง สวนของผูถือหุนและรายไดรวมปรับเพิ่มขึ้น สงผลใหบริษัท

สามารถกลับมาทำกำไรทางบัญชีได รวมถึงกระแสเงินสดจากการดำเนินกิจการและกระแสเงินสดจากการลงทุนติด

ลบนอยลงเพราะบริษัทฯ ไดรับชำระหนี้จากการใหเงินกูยืมแกกิจการอ่ืน  

• แผนธุรกิจ สำหรับป 2565  

สำหรับแผนธุรกิจของป 2565 เปนแผนตอเนื่องจากปกอน เกี่ยวกับ IT Digital Service Provider  โดย

คุณไกรพุฒิ อินทรโยธา ผูบริหารจากบริษัท นิวไดซ จำกัด เปนผูใหขอมูลตอท่ีประชุม ดังนี้ 

 ระบบปฎิบัติการปญญาประดิษฐสำหรับการพัฒนา IoT เปนระบบที่ประยุกตมาจากระบบหลัก 

ชื ่อวา “Botmatic” เปน Virtual Assistance ภายในประกอบดวย 4 สวน 1.NLP Chatbot, 2. 

Voice Recondition, 3. Face Recognition และ 4. ระบบเชื่อมตอ IoT ในการควบคุม Device 

ตาง ๆ เชน หลอดไฟ, แอร, มานหรืออุปกรณอื่น ๆ ซึ่งไดนำมาประยุกตใชในการศึกษาเปนระบบ

ปฎิบัติการทางการศึกษา ประกอบดวย Platform Botmatic และ ชุดปฎิบัติการเรียนรู ในการ

เชื่อมตอ IoT เปนระบบสั่งการดวยเสียงอัตโนมัติ กลุมเปาหมาย คือ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตอนตนและตอนปลาย  
 

  ระบบบร ิหารผลการปฎ ิบ ัต ิงาน หร ือ KPI Core Value Core Competency โดยเจาะ

กลุ มเปาหมายภาครัฐ ท่ีมีนโยบายทางการศึกษาที ่เร ียกวา PA: Performance appraisal ซ่ึง 
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Platform จะตรงกันนโยบายบริหารสถานศึกษาที ่สงผลให ครู โรงเรียน และกระทรวงศึกษา

ตั้งเปาหมายในทิศทางเดียวกันไดเปนอยางดี 
 

 หลักสูตรเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (ICT/AI) ใชสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เปนการสรางระบบตรวจจับเสียง โดยจะมีทีมวิทยากรและผูเชี่ยวชาญเขาไปสอนรวมถึงใหนักเรียน

ไดทดลองทำบน Platform นี้ และตอยอดไปถึง Face Recognition ซึ่งสามารถตรวจจับอารมณ

ผูเรียนและนำผลลัพธใหผูสอนนำไปพัฒนาวิธีการสอนของตนได 
 

 ระบบการบริหารจัดการเดินรถรับ-สงพนักงาน “SWAT” ดวยระบบ AI เปนระบบจากประเทศ

สิงคโปร ซ่ึงควบคุมโดย AI 3 สวน คือ 1.ผูบริหารจัดการระบบ สามารถควบคุมไดวาจะใชรถประเภท

ใดจากจำนวนผูใชบริการที่จองผานระบบ 2.คนขับรถ สามารถทราบลวงหนาไดวาตลอดเสนทางมี

ผูใชบริการรอจำนวนเทาใด และจุดรับ-สงใดบาง และสามารถบริหารจัดการเสนทางหรือเปลี่ยน

เสนทางไดทันที 3.ผูใชบริการ สามารถจองผานระบบมือถือ หรือ Laptop ได ทั้งนี้ บริษัทฯ ได

นำเสนอระบบนี้ใหกับภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ  
 

 ระบบ Polling Online เปนการพัฒนาตามความตองการของลูกคา ในรูปแบบของการทำวิจัย และ

การเก็บขอมูลตัวอยาง โดยไดพัฒนา Engine ในการประมวลผลและการใหบริการคำถามในรูปแบบ

ตางที ่ใช ในการวิจัย อยู ในรูปแบบ Web Application on Cloud ใหกับลูกคาที ่ทำเรื ่อง Poll 

Online ในดานตาง ๆ โดยหลักจะเปนดาน Business  
 

นอกจากนี้ อีกธุรกิจหนึ่งที่สามารถสรางรายไดใหแกบริษัทไดคือ การนำเขา-สงออกเปนอีกหนึ่งธุรกิจท่ี

บริษัทใหความสนใจ เนื่องจากบริษัทมีพันธมิตรใน สปป.ลาว ที่ทำธุรกิจ Dry port หรือที่เรียกวา “ทาเรือบก” ท่ี

เชื่อมตอจากสถานีเวียงจันทนใตจนถึงทาเรือบกโดยมีระยะทางเพียง 1-2 กิโลเมตรเทานั้น ซึ่งจะเปนจุดในการ

ขนสง Distribute ในแถบ CLMVT ไปสูประเทศจีนและยุโรปไดซ่ึงเปนแผนท่ีบริษัทจะดำเนินการ 
 

 ธุรกิจนำเขาถานหิน เปนธุรกิจท่ีคาดวาจะสามารถสรางรายไดใหแกบริษัทฯ ปจจุบันบริษัทฯ ไดรับ

รายการสั่งซื้อจากลูกคา (ขอสงวนชื่อ) ที่เชื่อถือไดซึ่งตั้งอยูที่จังหวัดอยุธยา โดยได Pre-Order ถาน

หินบิทูบินัสตามจำนวนปริมาณที่บริษัทจัดหาได (ประมาณ 4-5,000 ตัน/เดือน) ตัวแทนบริษัทฯ ได

เดินทางไปเยี่ยมชมเหมืองถานหินใน สปป.ลาว เปนที่เรียบรอยแลว รวมถึงไดสั่งสินคาตัวอยางมา

ทดสอบคุณภาพแลวจำนวน 2 พวง ประกอบกับคูคาที่ลูกคาสั่งซื้ออยูมีปญหา ทำใหลูกคามีความ

ตองการถานหินเปนจำนวนมากทำใหตองจัดหาแหลงใหม   
 

ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผูถือหุนทานใดซักถาม

หรือแสดงความเห็น ดังนี้ 



 

 8 

 คุณฉัตรชัย สองแสงเจริญ ผูถือหุน สอบถามวา การลงทุนใน Botmatic มีการแบงผลประโยชนกันอยางไร 

และการใหบริการ Digital Service Provider ทั้งสองโครงการปจจุบันมีลูกคาหรือยัง ในสวนของธุรกิจนำเขา-

สงออกถานหิน บริษัทฯ ไดรับ Margin เทาใดและใชเงินลงทุนจำนวนเทาใด” 
 

 ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร กลาวเชิญนายไกรพุฒิ อินทรโยธา 

ผูบริหารจากบริษัท นิวไดซ จำกัด ใหขอมูลเก่ียวกับ Digital Service Provider 
 

คุณไกรพุฒิ อินทรโยธา ชี้แจงวา งานทางดาน IT แบง 2 สวน ดังนี้ 1. งานดานการศึกษา ปจจุบันมี

โรงเรียนที ่ใชงานระบบ Botmatic ในกลุ มสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กลุม สอศ. ไดเจรจาเรียบรอยแลวอยูระหวางทำสัญญาซื้อขาย สวน

กลุม สพฐ. ไดสงมอบงานเฟสแรกแลว รอบตอไปคือ ปการศึกษา 2565 และ 2. งานพัฒนาทางดาน IT ตามความ

ตองการของลูกคา ไดสงมอบงานไปแลวและอยูระหวางดำเนินการเก็บเงินท้ังภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ มีลูกคา

อีกรายที่สงมอบงานเฟสแรกแลว และรอสงเฟส 2 และ 3 ตอไป สวนที่ลูกคาที่อยูใน Backlog อยูในขั้นตอนการ

เจรจาและจัดทำสัญญา 
 

ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ ชี้แจงเพิ่มเติมวา ในสวนของธุรกิจนำเขา-สงออกถานหิน บริษัทฯ ไดสั่งซ้ือ

ถานหินเพื่อนำมาทดสอบ จำนวน 2 พวง โดยคุณสมบัติตาง ๆ ตรงตามความตองการของลูกคา และยังคงจัดหา

แหลงถานหินเพิ่มเติมเพื่อใหไดคาความรอนที่ตางกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับความรวมมือจากทางคูคาทาง สปป.ลาว

ในการนี้ดวย โดยกำไรขั้นตนประมาณ 10% เปนการทำสัญญาแบบ Back to back ความเสี่ยงแทบไมมีเพราะ

บริษัทฯ จะไดรับเงินจากลูกคากอนทำการสั่งซื้อ รวมถึงบริษัทฯ จะโอนเงินตอเมื่อไดรับสินคาจากทาง สปป.ลาว 

แลวเทานั้น 
 

คุณเทอดนรีกานต ทิพยรัตน ผูถือหุน สอบถามถึงประมาณการรายไดของ Digital Service Provider 

สำหรับป 2565 เปนอยางไรบาง 
 

 คุณไกรพุฒิ อินทรโยธา ชี้แจงวา ประมาณการรายไดแบงเปน 2 สวน 1. Pipeline ที่อยูระหวางติดตาม

และนำเสนอลูกคาในป 2565 อยูที่ประมาณ 340 ลานบาท สวน backlog ที่ไดเจรจาและกำลังจะจบงาน อยูท่ี

ประมาณ 72 ลานบาท” 
 

คุณฉัตรชัย สองแสงเจริญ ในฐานะผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมวา สัดสวนการลงทุนกับคุณไกรพุฒิ และ 

Margin ท่ีไดรับคิดเปนประมาณก่ีเปอรเซ็นต 
 

ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ ชี้แจงวา บริษัทฯ ทำสัญญากับคุณไกรพุฒิ ในรูปแบบเปน Outsource ใน

การหาลูกคาใหแกบริษัท รวมถึงการ Implement, service และบริการหลังการขาย โดยการลงทุนทุกอยางเปน

ของบริษัทฯ ท้ังหมด โดยไมไดแบงกำไรแตอยางใด 
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คุณไกรพุฒิ อินทรโยธา ชี้แจงเพิ่มเติมวา เปนการจางตั้งแตเขาไป Approach ลูกคา ออกแบบ และ

ดำเนินการพัฒนา โดยรายไดจะมีอยู 2 รูปแบบ 1. งานที่ทางทีมพัฒนาเองโดยตนทุนจะรวมอยูในคาจางแลว โดย

รายไดทั้งหมดจะเขาบริษัทฯ ทั้งหมดโดยไมมีการหักใดๆ ยกเวนภาษี กับ 2. งานท่ีทางทีมพัฒนาไมทันกับความ

ตองการของลูกคา ทำใหตองสงใหผูรับจางภายนอกนำไปพัฒนาเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ จะจายตามจริงตามที่ได

ประเมิน mandate ในการพัฒนาแตละโครงการ ปจจุบัน สัดสวนของโครงการที่ปดแลวจะเปน software ท่ีทีม

พัฒนาไดพัฒนาเองท้ังหมด 
 

คุณฉัตรชัย สองแสงเจริญ ในฐานะผูถือหุน สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับกำไรของโครงการนี้ โดยสวนตัวมอง

วาเปนโครงการท่ีดีและมีแนวโนมท่ีจะประสบผลสำเร็จ 
 

ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ ชี้แจงวา กำไรมี 2 สวน โครงการท่ีบริษัทพัฒนาเอง เชน Botmatic จะมี

กำไรคอนขางมาก ประมาณ 15-20% แตถาเปนโครงการท่ีบริษัทเปนตัวแทน เชน SWAT จะมีกำไรอยูท่ีประมาณ 

10% ทั้งนี้ โดยรวมจะไมต่ำกวา 10% เนื่องจากกำไรเกี่ยวกับธุรกิจ IT คอนขางนอย แต Solution จริงๆ จะไดคา 

Software กับคา Service มากกวา 
 

 คุณฉัตรชัย สองแสงเจริญ ในฐานะผูถือหุน ใหความเห็นวา Botmatic กำไรนาจะมากกวา 15% เพราะวา 

software ท่ีสงใหลูกคาเปนการทำครั้งเดียว คิดวาไมนาต่ำกวา 30-40% และสอบถามวา software นี้ลิขสิทธิ์เปน

ของบริษัทฯ หรือไม” 
 

 คุณไกรพุฒิ อินทรโยธา ชี้แจงวา สำหรับ Botmatic จริงๆ Margin เกิน 50% สวนอุปกรณชุดไฟเปด-ปด 

Margin 100% เพราะรวมตนทุนกับราคาขายไปแลว สำหรับลิขสิทธิ์ ปจจุบันยังคงเปนของทีมพัฒนา แตตอน

นำเสนองานจะเปนของบริษัทฯ ท้ังหมด 
 

 คุณฉัตรชัย สองแสงเจริญ ในฐานะผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมวา ลิขสิทธิ์ Botmatic เปนของสตารถูกตอง

หรือไม และ Margin นาจะเกิน 15% หรือไม เขาใจวา Hardware อาจจะกำไรไมมากนัก แต software เปนการ

ลงทุนครั้งเดียวนาจะมีกำไรที่สูง จึงขอสอบถามคณะกรรมการวากำไรเทาใด โดยสวนตัวมองวาเปนโครงการที่ดี

ประกอบกับดร.พงศพัฒน มี Connection หลายแหงนาจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ ได 
 

 ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ ชี้แจงวา ตามท่ีไดเรียนวากำไร 15-20% มายถึงกำไรสุทธิ ท้ังนี้ มีคาการทำ

การตลาดที่คอนขางสูง อยางไรก็ตาม ขอเรียนเชิญทานผูถือหุนมายังสำนักงานบริษัทฯ เพื่อใหโอกาสบริษัทฯ ใน

การชี้แจงในประเด็นนี ้พรอมทั้งเพื่อจะไดขอคำปรึกษาจากผูถือหุนดวย เผื่อจะมีชองทางแนะนำกับทางทีมบริหาร

ได 

 คุณเทอดนรีกานต ทิพยรัตน ในฐานะตัวแทนผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมวา ลิขสิทธิ์ใน Software เปนของ

ใคร 
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 คุณไกรพุฒิ อินทรโยธา ชี้แจงวา ปจจุบันลิขสิทธิ์ยังเปนของทีมพัฒนา 
 

คุณฉัตรชัย สองแสงเจริญ ในฐานะผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติม ลิขสิทธิ์นาจะเปนของสตารหรือไม เพราะ

จางเปน Outsource 
 

คุณไกรพุฒิ อินทรโยธา ชี้แจงวา ลิขสิทธิ์ยังคงเปนของทีมพัฒนา แตบริษัทฯ เปนตัวแทนขายแตเพียงผู

เดียว 
 

 คุณฉัตรชัย สองแสงเจริญ ในฐานะผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมวา บริษัทฯ เปนเพียงตัวแทนขายถูกตอง

หรือไม 
 

 ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ ชี ้แจงวา เหตุที ่บริษัทฯ จางบริษัท นิวไดซ จำกัด เปน Outsource 

เนื่องจากบริษัทนี้มาพรอม solution, application, product รวมถึงรับผิดชอบในการหาลูกคาและการตลาด 

บริษัทฯ ทำหนาที่ในการลงทุน และรับความเสี่ยงทั้งหมด และเซ็นสัญญาที่รวมคาใชจายตางๆ แตในอนาคตมี

แนวทางที่จะ synergy อยูเพราะนิวไดซยังคงอาศัยสตารในดานการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ เองก็อยูในชวงฟนฟูอาจจะ

ตองออกมาในรูปแบบนี้กอน 
 

คุณฉัตรชัย สองแสงเจริญ ในฐานะผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมวา เพราะเหตุใดบริษัทฯ ไมลงทุนใน

ลักษณะท่ีเปนผูลงทุนเลย เนื่องจากบริษัทฯ ไดลงเงินไป 

ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ ชี้แจงวา ปจจุบัน บริษัทฯ ทำสัญญาเปนงาน ๆ ไปกอนซ่ึงกอใหเกิดรายได 

โดยบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจตาง ๆ อยู แตในอนาคตอาจเปนรูปแบบการลงทุนนั้น  

เนื่องจากไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และวาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ ผูถือหุนจึง

ไมตองลงคะแนนเสียง ผูดำเนินการประชุมจึงสรุปวาที่ประชุมรับทราบแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามท่ี

เสนอ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ผูดำเนินการประชุมชี้แจงวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 

พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัท ขอที่ 40. ซึ่งกำหนดให คณะกรรมการบริษัทฯ 

ตองมีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมผู

ถือหุนในการประชุมสามัญประจำปเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการตองจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบงบดุล

และงบกำไรขาดทุนนั้นใหเสร็จกอนท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 
 

งบดุลการเงินรวมของบริษัท สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบ

บัญชีและผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ดังปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและ



 

 11 

งบการเงินที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนแลว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 2. รายงานประจำป 2564 

หัวขอ “รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน” 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงิน

รวมของบริษัท สำหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

และไดผานการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลวตามท่ีเสนอ 

การพิจารณาวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผูถือหุนทานใดซักถาม

หรือแสดงความเห็น ดังนี้ 

คุณนุชจรี สันติเวส ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 

บริษัทฯ นำสงงบการเงินป 2564 ผูสอบบัญชีไมแสดงความเห็น เนื่องจากผูสอบพบขอบกพรองซึ่งอาจแสดงถึง

พฤติการณอันสงสัยไดวากรรมการผูจัดการหรือบุคคล กระทำความผิดตามมาตรา 89/25 ของ พรบ.หลักทรัพย

และไดรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบทราบและตรวจสอบเพิ่มเติมรายงานผลการดำเนินงานแกผูสอบบัญชี

และสำนักงาน กลต. และบริษัทฯ ยังไมไดบันทึกสวนไดเสียจากการลงทุนในบริษัทรวม 2 แหง ไดแก Shenton 

และ สิทธิ  เนื่องจากยังไมไดรับรูรายไดผานผูสอบบัญชีของบริษัทรวม และในวันที่ 9 มีนาคม 2565 มีการชี้แจง

กรณีผูสอบบัญชีไมแสดงความเห็น ทางคณะกรรมการตรวจสอบแจงวาอยูระหวางการทำ Special Audit ในวันท่ี 

20 เมษายน 2565 ไดมีการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงมีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การพิจารณา

การลงทุน การใหกูยืม และการยืมเงิน รวมถึงการติดตามลูกหนี้ใหชำระคืนหนา คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบาย

แตละเรื ่องอยางไร ทบทวนระบบการควบคุมภายในหรือไมอยางไร การวาจาง Special Audit มีขอบเขตการ

ตรวจสอบในเรื่องใด กำหนดแลวเสร็จเมื่อใด เปดเผยแกผูถือหุนไดหรือไม ขอทราบความเห็นจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสพุรหม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงวา บริษัทฯ ไดดำเนินการสงหนังสือแจง

ไปยัง กลต. เรียบรอยแลวเก่ียวกับประเด็นดังกลาว ท้ังนี้ เหตุการณท่ีเกิดข้ึนเปนเหตุการณท่ีเกิดจากการดำเนินงาน

ในอดีตของผูบริหารในชวงเวลานั้น ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบชุดปจจุบันไดดำเนินการควบคูกับการทำงาน

ของผูสอบบัญชีเพื่อเก็บรวบรวมเหตุการณ และติดตามหนี้ทั้งหมด ผลจากการดำเนินการดังกลาวทางบริษัทไดรับ

เงินคืนจากยอดหนี้กวา 160 ลานบาท แตอยางไรก็ดี ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นตองบการเงินแบบไมแสดง

ความเห็น และมีการทำหนังสือตามมาตรา 89/25 เพราะผูสอบบัญชีสงสัยเรื่องการปฏิบัติงานในอดีตอาจจะสอถึง

พฤติการณอันควรสงสัยเรื่องการทุจริต เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบไดทราบถึงเรื่องดังกลาว ทางคณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงไมไดนิ่งเฉย จึงดำเนินการจัดหาหนวยงานที่ 3 มาทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานในอดีตดังกลาว 

ทั้งนี้ บริษัทไดวาจางบริษัท แกรนท ธอนตัน จำกัด มาดำเนินการเรื่อง Special audit แตที่บริษัทยังไมสามารถ

กำหนดวันสิ้นสุดของการทำ Special Audit นั้นได เนื่องจาก บริษัท แกรนท ธอนตัน จำกัด ตองทำการตรวจสอบ
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เอกสารยอนหลังตั้งแตชวงป 2560-2561 และทางบริษัทจะทราบผลการสิ้นสุดการตรวจสอบนั้นคงจะทราบ

หลังจากการประชุมรวมกันระหวางบริษัท แกรนท ธอนตัน จำกัด กับฝายบริหาร ทั้งนี้ ผมขอใหฝายบริหารให

ขอมูลเพ่ิมเติม 
 

คุณสุรชัช ล้ำเลิศธรรม รักษาการประธานเจาหนาที่สายงานการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมวา จากการประชุม

รวมกับแกรนท ธอนตัน ที่ผานมา ไดแจงกำหนดการเขาตรวจสอบ Special Audit ปลายพฤษภาคม 2565 นี้ 

อยางไรก็ดี ยังไมสามารถแจงกำหนดแลวเสร็จของการตรวจสอบดังกลาวได เพราะตองตรวจสอบเอกสาร รวมถึง

การคุยกับผูบริหารถึงประเด็นตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 

เนื่องจากไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผูดำเนินการประชุมจึงขอใหผูถือหุนลงคะแนน

เลือกวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ดวย

คะแนนเสียงท้ังหมดขอผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 

 

 

 

 

*ไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 
 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเปนทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจายปนผลสำหรับผลการ

ดำเนินงาน ประจำป 2564 

 ผูดำเนินการประชุมชี้แจงตอที่ประชุมวา “ตามมาตรา 115 แหงพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 

2535 (รวมท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) และขอบังคับบริษัท ขอท่ี 42 กำหนดวา “หามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืน

นอกจากเงินกำไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูหามมิใหจายเงินปนผล”  
 

และ มาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ขอที่ 43. 

กำหนดวา “บริษัทตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกำไรสุทธิ

ประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุน

จดทะเบียน”   
 

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เทากับ 246.70 ลานบาท และมีผลขาดทุนสะสม 429.36 ลานบาท บริษัทฯ จึงไม

สามารถจัดสรรกำไรเปนทุนสำรองตามกฎหมายและจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได    

ผูถือหุน จำนวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 275,148,959 100.00 

ไมเห็นดวย 100 00.00 

งดออกเสียง 937,000 -* 

รวม 276,086,059 100.00 
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเปน

ทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน    
 

การพิจารณาวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เนื่องจากไมมีผูถือหุน

สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผูดำเนินการประชุมจึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนเลือกวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ 

ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเปนทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจายปนผลสำหรับผล

การดำเนินงาน ประจำป 2564 ดวยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้  

ผูถือหุน จำนวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 276,086,059 100.00 

ไมเห็นดวย 0 00.00 

งดออกเสียง 0 -* 

รวม 276,086,059 100.00 
   *ไมนับงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

 ผูดำเนินการประชุมชี้แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติของบริษัท

มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัท ขอ 18. ซึ่งกำหนดวา “ในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ

ในขณะนั้น ถาจำนวนกรรมการแบงใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจำนวนที่ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม 

(1/3) โดยกรรมการซ่ึงพนจากตำแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขารับตำแหนงอีกก็ได”  

กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ทาน ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 มีกรรมการท่ี

ออกตามวาระ จำนวน 2 ทาน ไดแก 
 

1. นางสาว พัทธนันท เพชรเชิดชู     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  

2. พลเอก ธนสร ปองอาณา            กรรมการท่ีไมมีสวนรวมในการบริหาร  
 

คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาถึงคุณสมบัติตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ

ฉบับแกไขเพิ่มเติม ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพยและตลาด
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หลักทรัพย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาสรรหากรรมการเปน

รายบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ  (รายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลำดับที ่ 5) และความเหมาะสมที่จะเปนประโยชนตอการดำเนินงานของบริษัทฯ 

ประกอบกับคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณของกรรมการที่ตองการสรรหาใหมีความหลากหลาย

และสอดคลองกับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอนางสาวพัทธนันท เพชรเชิดชู และพล

เอก ธนสร ปองอาณา กลับเขารับตำแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวากรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติ

ครบถวนตามกฎหมายกำหนด อีกทั้งเปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณอยางกวางขวางในสาขาตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเปนประโยชนและชวยสนับสนุนใหธุรกิจของบริษัทฯ ประสบ

ความสำเร็จ จึงมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และเห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา

แตงตั้ง นางสาวพัทธนันท เพชรเชิดชู และพลเอก ธนสร ปองอาณาซึ่งเปนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดำรง

ตำแหนงกรรมการบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง 

เนื่องจากวาระนี้ ผศ.ดร. พัทธนันท เพชรเชิดชู และพลเอก ธนสร ปองอาณา เปนผูมีสวนไดเสียกับวาระนี้ 

เพื่อใหเกิดความโปรงใสการลงคะแนนจะออกจากหองประชุมเปนการชั่วคราว จึงแตงตั้ง พล.ต.ต.หญิง ดร. จิรา

รักษ สิทธิพันธุ เปนผูดำเนินการประชุมชั่วคราวในวาระนี้  

เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ 

จะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

พล.ต.ต.หญิง ดร. จิรารักษ สิทธิพันธุ เปดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเก่ียวกับวาระนี้ 

เนื่องจากไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผูดำเนินการประชุมขอใหผูถือหุนลงคะแนนพิจารณา

แตงตั้ง นางสาว พัทธนันท เพชรเชิดชู และพลเอก ธนสร ปองอาณา กลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการตอไปอีกวาระ

หนึ่ง โดยมติในวาระนี้ ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน โดยใชคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนท่ีถือท้ังหมดโดยไมตองแบงคะแนนเสียง หากผูถือหุน

ทานใดที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระนี้ ใหเลือกลงคะแนนตามตัวเลือก และดำเนินการตามที่ไดแนะนำ

ขางตน 
 

วาระท่ี 5.1  พิจารณาแตงตั้งนางสาว พัทธนันท เพชรเชิดชู กลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบตอไปอีกวาระหนึ่ง   

มติท่ีประชุม ที่ประชุมวาระท่ี 5.1 มีมติอนุมัติแตงตั้งนางสาว พัทธนันท เพชรเชิดชู กลับเขาดำรงตำแหนง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือ

หุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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*ไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

วาระท่ี 5.2  พิจารณาแตงตั้งพลเอก ธนสร ปองอาณา  กลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งพลเอก ธนสร ปองอาณา กลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการตอไปอีกวาระ

หนึ่ง ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  

ผูถือหุน จำนวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 276,086,059 100.00 

ไมเห็นดวย 0 00.00 

งดออกเสียง 0 -* 

รวม 276,086,059 100.00 
*ไมนับงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

พล.ต.ต.หญิง ดร. จิรารักษ สิทธิพันธุ กลาวเชิญ ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู และ พลเอก ธนสร ปอง

อาณา กลับเขาหองประชุม เพ่ือดำเนินการประชุมในวาระตอไป 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจำป 2565  

 ผูดำเนินการประชุมชี้แจงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 

และฉบับแกไขเพิ ่มเติม มาตรา 90 และขอบังคับบริษัท ขอ 23 กำหนดให “กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับ

คาตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามท่ี ท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณาและลงมติ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน

สาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยอาจกำหนดคาตอบแทนกรรมการเปน

จำนวนท่ีแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑเฉพาะและจะกำหนดไวเปนคราว ๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวาท่ีประชุมผู

ถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นก็ได นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตาง ๆ 

ตามระเบียบของบริษัท”  

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯ ไดพิจารณาหลักเกณฑกำหนดคาตอบแทนโดยพิจารณาจากผล

ประกอบการ ผลการดำเนินงานและสภาพคลองทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติหนาที่และความ

รับผิดชอบของกรรมการแตละทาน จึงเห็นสมควรเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือ

หุนพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับป 2565 

 

ผูถือหุน จำนวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 276,086,059 100.00 

ไมเห็นดวย 0 00.00 

งดออกเสียง 0 -* 

รวม 276,086,059 100.00 
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คณะการประชุม 2565 2564 

คณะกรรมการบริษัท 

  - ประธานกรรมการบริษัท 25,000 25,000 

  - กรรมการบรษัิท 15,000 15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

   - ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 

   - กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเส่ียง 

   - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาฯ  15,000 15,000 

   - กรรมการสรรหาและพิจารณาฯ   

     (เฉพาะกรรมการท่ีไมใชผูบริหาร) 

10,000 10,000 

คาตอบแทนกรรมการในรูปของบำเหน็จ 

บำเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในอัตรารอยละหนึ่ง (1) ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมประจำป 

2565 หลังจากหักเงินสำรองตามที่กำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ วงเงินรวมคาตอบแทนทั้งหมดไมเกิน 2.6 

ลานบาทตอป 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

และเห็นควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกำหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจำป 2565 ใน

รูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จคณะกรรมการ ตามขอเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 

ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผูถือหุนทานใดซักถาม

หรือแสดงความเห็น ดังนี้ 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัท และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ

บริษัท ขอ 3 และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุน

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

ผูถือหุน จำนวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 276,086,059 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

รวม 276,086,059 100.00 

 



 

 17 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดคาสอบบัญชี ประจำป 2565 

 ผูดำเนินการประชุมชี้แจงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 

และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ขอบังคับบริษัท ขอท่ี 37 กำหนดให “การประชุมสามัญผูถือหุนประจำปทุกครั้งพึงพิจารณา

แตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาสอบบัญชีประจำปของบริษัท”  นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนดใหบริษัทจดทะเบียนมีหนาท่ี

หมุนเวียนผูสอบบัญชีท่ีลงรายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนเม่ือปฏิบัติงานมาแลว  7 รอบป

บัญชี ไมวาจะติดตอกันหรือไม และตองมีการเวนวรรคอยางนอย 5 รอบปบัญชีติดตอกัน ผูสอบบัญชีรายดังกลาว

จึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจำป 2565 โดยไดประเมินจากความเปน

อิสระของผูสอบบัญชี ทักษะความรู ความสามารถของทีมงานและประสบการณในการตรวจสอบอันเปนประโยชน

ตอธุรกิจท่ี จะไดรับและความเหมาะสมของคาสอบบัญชีแลว จึงเห็นสมควรเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือ

พิจารณาเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้ง บริษัท แกรนท ธอนตัน จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและ

บริษัทยอย ประจำป 2565 ดังมีรายชื่อผูสอบบัญชีดังตอไปนี้ 
 

1) นายสมคิด        เตียตระกูล                ผูสอบบัญชีรับอนุญาต    เลขท่ี  2785 

2) นางสาวกัญญาณัฐ           ศรีรัตนชัชวาลย           ผูสอบบัญชีรับอนุญาต    เลขท่ี  6549 

3) นางสาวอมรจิตร             เบาหลอเพชร             ผูสอบบัญชีรับอนุญาต    เลขท่ี  10853 

4) นางสาวศรัญญา              อัครมหาพาณิชย         ผูสอบบัญชีรับอนุญาต    เลขท่ี  9919 

5) นางสาวลักษมี                ดีตระกูลวัฒนพล         ผูสอบบัญชีรับอนุญาต    เลขท่ี  9056 

6) นางสาวเกศินี        สระทองพูล               ผูสอบบัญชีรับอนุญาต    เลขท่ี  9262 
 

โดยกำหนดใหผูสอบบัญชีขางตนคนใดคนหนึ่ง หรือผูสอบบัญชีทานอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบ ซึ่งเปนผูสอบบัญชีจากบริษัท แกรนท ธอนตัน จำกัด เปนผูทำ

การตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี สำหรับป 2565 

ท้ังนี้ ขอมูลเก่ียวกับประวัติและประสบการณการทำงานของผูสอบบัญชีแตละทาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง

มาดวยลำดับที่ 6 และกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี สำหรับป 2565 คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบ

การเงินประจำป รวมท้ังสิ้น 2,850,000 บาท (สองลานแปดแสนหาหม่ืนบาทถวน)  
 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอ

ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง 1) นายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 2) 

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 3) นางสาวอมรจิตร เบาหลอเพชร ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853 4) นางสาวศรัญญา อัครมหาพาณิชย ผู สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 5) 

นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนพล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี9056 6) นางสาวเกศินี สระทองพูล ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต เลขท่ี 9262 จากบริษัท บริษัท แกรนท ธอนตัน จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจำป 
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2565 และพิจารณาคาสอบบัญชี สำหรับป 2565 ประกอบดวย คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน

ประจำป รวมท้ังสิ้น 2,850,000 บาท  
 

ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผูถือหุนทานใดซักถาม

หรือแสดงความเห็น ดังนี้ 
 

 คุณเทอดนรีกานต ทิพยรัตน ผูถือหุน สอบถามวา คาสอบบัญชีสามารถปรับลดลงอีกไดหรือไม หากเทียบ

กับบริษัทอ่ืนท่ีมีรายไดและทรัพยสินท่ีมากกวา 
 

 ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงวา  บริษัทฯ ไมสามารถเปรียบเทียบ หรือ

เทียบเคียงไดวาผูสอบบัญชีรายใดใหราคาเทาไร เนื่องจากขึ้นอยูกับความเสี่ยงในการสอบบัญชีและรายการที่จะ

เกิดขึ้นในแตละชวงป สำหรับปนี้ ทางรักษาการประธานเจาหนาที่บริหารไดนำเรียนถึง 2 แนวทางที่บริษัทฯ จะ

ดำเนินตอไป 1. ทางดานเทคโนโลยี ซึ่งจะมีรายการคาที่เกิดขึ้นคอนขางมากตามที่ไดแจงไปกอนหนา และ 2.การ

นำเขา-สงออก ซึ่งบริษัทฯ จะมีรายการคาที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เปนการตรวจสอบของบริษัท แกรนท ธอนตัน 

จำกัด ในปแรก จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และคำนวณจาก man-day แลว ทางที่บริษัท แกรนท 

ธอนตัน จำกัด ไดนำเสนอราคามา ทางคณะกรรมการบริษัทจึงมีความคิดเห็นวาราคานี้เปนราคาท่ีสมเหตุสมผลกับ

รายการคาท่ีเพ่ิมข้ึน 

เนื่องจากไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผูดำเนินการประชุม จึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียง

ท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดคาสอบบัญชี ประจำป 2565 ดวยคะแนน

เสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

ผูถือหุน จำนวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 276,086,059 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 -* 

รวม 276,086,059 100.00 

*ไมนับงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

ประธานฯ กลาวตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนด

วา เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหุนท่ี

จำหนายไดท้ังหมดจะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกำหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได  
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ประธานฯ จึงสอบถามวามีผูถือหุนจะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกำหนดไวในหนังสือนัดประชุม

หรือไม   

เมื่อไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเขาสูการพิจารณา ประธานฯ จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือ

แสดงความคิดเห็น โดยไมมีการลงมติ 

คุณฉัตรชัย สองแสงเจริญ ผูถือหุน สอบถามวา งบลงทุนสำหรับปนี้มีโครงการจะลงทุนอะไรบาง และใน

อีก 5 ป มีแผนการลงทุนประมาณเทาใด และบริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานที ่จะใหบริษัทฯ สามารถกับมา 

Resume Trade ไดประมาณเม่ือใด 
 

ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ รักษาการประธานเจาหนาท่ีบริหาร ชี้แจงวา การลงทุนในปจจุบันยังไมมีงบ

เปนเพียงการใชงบประมาณท่ีมีอยูในการบริหารจัดการ สวนแผนการลงทุนจะเนนในเรื่อง IT เพราะเปนปท่ีบริษัทฯ 

จะไปวางระบบตางๆ ไวตามหนวยงาน และปหนาจะเปนปที่บริษัทฯ สามารถเก็บเกี่ยวรายไดเพิ่มขึ้น สวนที่จะ

ขยายมากขึ้นกับพันธมิตรท่ี สปป.ลาว ที่จะเปลี่ยนจาก Land Lock เปน Land Link ไปในเรื่องของการสงออก-

นำเขาผลไมโดยใชเสนทางรถไฟไปยังประเทศจีนผานทางคูคาในสปป.ลาว สวนงบประมาณขออนุญาตนำเสนอใน

ครั้งตอไป สวนเรื่อง Resume Trade ขอใหนางสาวออมสิน ศิริ ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ เปนผูใหขอมูล 
 

คุณออมสิน ศิริ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย บียอนด จำกัด (มหาชน) ตอบคำถามเพิ่มเติม 

เนื่องจากประเด็นที่บริษัทฯ มีขอติดขัดตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ เปนผลมาจากการที่บริษัทไมมีธุรกิจ 

เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑในประเด็นอื่น ๆ แลวไมพบวาบริษัทฯ มีขอบกพรองในคุณสมบัติดานอื่น จึงมีเพียง

เรื่องตองดำเนินการใหบริษัทฯ มีธุรกิจกลับขึ้นมาเปนประเด็นหลัก จากที่ทางคณะกรรมการและผูบริหารของ

บริษัทไดทำการชี้แจงตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ ผูถือหุนจะไดทราบถึงแผนงานและพัฒนาการที่คืบหนา

เปนลำดับ ดังนั้น หากบริษัทฯ มีความพรอมสามารถที่จะพิสูจนไดอยางชัดเจนวามีการดำเนินธุรกิจที่สามารถจะ

สรางผลตอบแทนใหแกผูถือหุนไดอยางม่ันคง มีการรับรูผลประกอบการตาง ๆ เขามาในงบการเงิน และงบการเงิน

นั้นไมมีปญหาในเรื ่องหลักเกณฑใด ๆ ก็จะนำองคประกอบเหลานี้ยื ่นของกลับมา Resume Trade กับตลาด

หลักทรัพยฯ ได การที่จะกลับมา Resume Trade ไดเร็วหรือชานั้นขึ้นอยูกับการดำเนินธุรกิจที่มีความมั่นคง ตรง

ตามลักษณะท่ีบริษัทจดทะเบียนพึงจะมีและเคลียรประเด็นตาง ๆ ในงบการเงินใหเสร็จสิ้นเรียบรอย 
 

คุณฉัตรชัย สองแสงเจริญ ผูถือหุน สอบถามเพ่ิมเติมถึงความคืบหนาเก่ียวกับการเคลม B/G 
 

ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงวา บริษัท สิทธิ อินเตอรเนชั่น

แนล จำกัด ไดมีหนังสือถึงบริษัทฯ เนื่องจากจะครบกำหนดหลักประกันฉบับเดิมและจะตองเปลี่ยนหลักประกัน

ฉบับใหมซึ ่งมีมูลคาที่สูงขึ ้น วาจะดำเนินการเปลี่ยนฉบับใหม สวนรายไดจะเริ ่ม settle รายการตั้งแตเดือน

พฤษภาคม 2565 เปนตนไปเพ่ือใหรายการกลับเขาสูภาวะปกติ และไดรับ B/G ฉบับใหม 
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เมื ่อไมมีผู ถือหุนสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณสำหรับทุกคำถาม 

คำแนะนำ ขอติชมจากผูถือหุนทุกทาน พรอมทั้งขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่สละเวลาเขารวมประชุมในครั้งนี้ และ

กลาวปดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 

 

ปดประชุมเวลา 15.36 น.  

 

 

ลงชื่อ____________________________________________ 

     (ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู) 

    ประธานท่ีประชุม 
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